

ด่วนที่สุด

ที่ อด ๐๐๑๗.๒/ว ๗๗๖๓



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปลผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ
อ้างถึง หนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๗๘๐๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลผลการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้เชิญประชุมรับฟังชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดทราบว่า ได้จัดทำสรุปลผลการประชุมฯ ดังกล่าวเพื่อให้จังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตามข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสยาม ศิริมงคล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทร/โทรสาร: ๐ ๔๒๒๒ ๑๓๑๘

E-mail: stgudon@gmail.com

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) ในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสกัดกั้นการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย ทั้งในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนใน โดยในพื้นที่ชายแดน ขอให้บูรณาการหน่วยงานปฏิบัติ อาทิ กองกำลังป้องกันชายแดน ตำรวจภูธรจังหวัด รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด สำหรับพื้นที่ตอนใน ขอให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการพิจารณากำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามระดับความรุนแรงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวังรวมทั้งดำเนินมาตรการควบคุมโรคตามที่กำหนดในแต่ละระดับพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดสามารถกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดกว่าระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ได้</p> <p>๔. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่กรณีที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามสอบสวนโรคและค้นหาบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข หากบุคคลใดที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ได้รับการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ขอให้ดำเนินการกักกันตนเอง (Self Quarantine)</p> <p>๕. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหากพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในพื้นที่ โดยขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม</p> <p>๖. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อและดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตาม</p>	<p>ศบค.มท./ ทุกจังหวัด</p>